

**ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
NĂM HỌC: 2012 - 2013**

Họ và tên Giảng viên: **Phạm Thị Khanh**

Học vị : ThS

Chức vụ: Giảng viên

Bộ môn: Sinh học nghề cá

Khoa: Nuôi Trồng thủy sản

STT	PPGD tích cực được áp dụng (Ghi rõ tên gọi hoặc mô tả tóm tắt PPGD)	Cách thức tiến hành (Mô tả cách triển khai PPGD tại lớp học tương ứng)	Học phần	Lớp học được triển khai	Thời gian thực hiện
1	Tổ chức học tập theo nhóm kết hợp với thảo luận	<ul style="list-style-type: none">- Lớp học được chia ra thành các nhóm nhỏ (5 – 7 người/ nhóm) ngay từ buổi học đầu tiên để thực hiện tất cả các nhiệm vụ của học phần (làm tiểu luận, Seminar)- Cách thức chia nhóm do giảng viên quy định, tạo điều kiện cho các thành viên trong lớp được làm việc cùng nhau.- Tổ chức để các nhóm tự trình bày kết quả theo từng vấn đề được giao, các nhóm khác phản biện và giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả báo cáo theo từng vấn đề.	Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	CNT53	HK1/2012-2013
2	Giảng dạy kết hợp tham quan thực tế	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức cho sinh viên đến tham quan học tập tại một số cơ sở sản xuất thức ăn và sản xuất giống thủy sản trên địa bàn Khánh Hòa	Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	CNT53	HK1/2012-2013

		<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức 01 lần - Cơ sở tham quan do giáo viên liên hệ và bố trí. Sinh viên tự túc chuẩn bị các phương tiện đi lại - Sau khi tham quan, tổ chức 2 tiết để thảo luận - Buổi tham quan sẽ được tiến hành sau khi kết thúc các chủ đề trong học phần. 			
2	Dạy học dựa trên vấn đề	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các chủ đề chính từ nội dung của học phần. - Giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo theo từng vấn đề để sinh viên chủ động tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề đã đặt ra. - Giảng dạy 60% các vấn đề cốt lõi trong nội dung của học phần, 40% các vấn đề còn lại của học phần cho sinh viên tự chuẩn bị và thuyết trình theo nhóm. 	Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản	CNT53	HK1/2012-2013

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Phạm Thị Khanh

